

MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐHQGHN QUYẾT NGHỊ



Ngày 25/4/2009, Hội đồng ĐHQGHN đã họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng - GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN. Sau khi nghe và thảo luận về nội dung các báo cáo, đề án, các ủy viên hội đồng đã ra quyết nghị nhất trí thông qua Định hướng phát triển ĐHQGHN và dự kiến bổ sung các đơn vị mới đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nội dung điều chỉnh, sửa đổi một số điều trong Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN năm 2007. Tất

cả các ủy viên Hội đồng đồng thời cũng nhất trí thành lập các trung tâm: Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo, Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biển đổi Toàn cầu, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao; thành lập 3 khoa: Khoa Sư phạm tiếng Anh; Khoa tiếng Anh; Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh trực thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ. Dự kiến phiên họp tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 7/11/2009 với các nội dung chủ yếu là thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm học 2009 - 2010; định hướng trọng tâm chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và 2 quy chế đào tạo đại học và sau đại học của ĐHQGHN.

>> P.V

ĐHQGHN CÓ 4 VIÊN VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC

Ngày 17/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 499/QĐ-TTg bổ sung thành viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước. Theo đó, Hội đồng gồm 26 ủy viên trong đó có 4 giáo sư của ĐHQGHN:

1. GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN
2. GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó giám đốc ĐHQGHN
3. GS.TS Lê Chí Quế - Trường ĐHKHXH&NV
4. GS.TS Bạch Thành Công - Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN

>> P.V

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 9 KHÓA X

Ngày 20/5/2009, Đảng ủy ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết và các văn bản kết luận của Hội nghị Trung ương 9 khoá X tới toàn thể đảng viên trong ĐHQGHN. Tại hội nghị, các đảng viên của ĐHQGHN đã nghe TS. Bùi Thế Đức - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất của Hội nghị Trung ương 9 (khoá X) và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn



quốc lần thứ X của Đảng.

Hội nghị Trung ương 9 là Hội nghị giữa nhiệm kỳ nhằm kiểm điểm rút ra những bài học, bổ sung những giải pháp quan trọng trên cơ sở tổng kết 20 năm đổi mới của Đảng. Hội nghị đã quán triệt sâu sắc những nội dung, đường lối của Đại hội X như: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc,

đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế đạt hiệu quả ngày càng cao. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội...

>> VĂN TRƯƠNG

12 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CỦA ĐHQGHN ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG BẰNG KHEN

Ngày 4/5/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 567/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân của ĐHQGHN có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2004 - 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Danh sách cụ thể gồm các tập thể và cá nhân sau:

1. Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV
2. Khoa Thông tin - Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV
3. Tổ Văn phòng Đảng ủy và các Văn phòng Đoàn thể, Trường ĐHKHXH&NV
4. Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ
5. Khoa Tại chức, Trường ĐH Ngoại ngữ
6. Ông Vũ Quang Hiển, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,

Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV

7. Bà Trần Thị Quý, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Khoa Thông tin Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV
8. Ông Hoàng Hoa Thái, Trưởng phòng thiết bị, Trường ĐH Ngoại ngữ
9. Ông Nguyễn Công Nhân, Thạc sĩ, Phó trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, Trường ĐH Ngoại ngữ
10. Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Thạc sĩ, Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ, Trường ĐH Ngoại ngữ
11. Bà Đoàn Thị Tình, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Trường ĐH Ngoại ngữ
12. Ông Vũ Văn Thi, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường ĐHKHXH&NV.

>> THANH TÂM



Văn bản về việc hợp tác giữa Trường ĐH Công nghệ và Tập đoàn IBM đã được đại diện lãnh đạo hai bên ký kết ngày 20/5/2009. Theo đó, Trường ĐH Công nghệ sẽ triển khai đào tạo chuyên ngành quản lý và công nghệ khoa học dịch vụ/ dịch vụ công nghệ thông tin (viết tắt SSME/ITSC). IBM cung cấp tài liệu giảng dạy cùng các công cụ phần mềm miễn phí và các vấn đề, bài tập tình huống điển hình với quy mô và nội dung sát thực tế sản xuất kinh doanh, phục vụ hoạt động đào tạo. Bên cạnh đó, IBM sẽ là cầu nối để Coltech thiết lập, duy trì và phát triển các quan hệ hợp tác với các trường đại học hàng đầu trên thế giới đã có kinh nghiệm tổ chức xây dựng và đào tạo chương trình SSME/ITSC.

>> THỂ HIỆN

Đào tạo bác sĩ chất lượng cao trong ĐHQGHN là nội dung chính của buổi làm việc diễn ra ngày 12/5/2009 về việc mở mã ngành Y

Dược trong ĐHQGHN. GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN cho biết, việc mở mã ngành đào tạo y dược nằm trong việc thực hiện kết luận của Hội đồng ĐHQGHN đối với việc mở một số mã ngành mới để hoàn thiện mô hình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN. Những bác sỹ này ngoài việc được trang bị kiến thức khoa học cơ bản vững chắc trong lĩnh vực sinh học phân tử, công nghệ nano, kỹ thuật y sinh... còn có cơ hội được thực tập tại các bệnh viện lớn. Với một số lớn cán bộ giảng dạy và sinh viên, ĐHQGHN sẽ tính đến việc xây dựng một bệnh viện phục vụ công tác chữa bệnh và đào tạo. GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo TƯ nhận định, việc mở mã ngành y dược trong ĐHQGHN là một hướng đi đúng đắn và thích hợp trong hoàn cảnh đất nước hiện nay. Ông nhấn mạnh, chất lượng bác sỹ hiện nay còn kém là do việc đào tạo trong trường đại học còn quá thiếu thực hành chính vì vậy, khi ĐHQGHN mở mã ngành về Y Dược thì việc kết hợp giữa các bệnh viện Nhà nước và bệnh viện tư là rất cần thiết để tạo cơ sở thực hành cho sinh viên.

>> Đ.PHƯỜNG

Truyền thông và Quan hệ Công chúng trong Giáo dục đại học là chủ đề của khóa tập huấn nghiệp vụ do Trung tâm Truyền thông và Quan hệ Công chúng cùng Ban Tổ chức cán bộ và Văn phòng ĐHQGHN phối hợp tổ chức trong 2 ngày 14 - 15/5/2009 với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia hàng đầu Việt Nam về báo chí, truyền thông và quan hệ công chúng. Hơn 60 cán bộ phụ trách chính trị và công tác học sinh - sinh viên, chuyên viên bộ phận phụ trách website, truyền thông, quan hệ công chúng đến từ các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN đã tham dự khóa tập huấn. Phát biểu tại lễ khai giảng, GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó giám đốc ĐHQGHN đã đánh giá cao sáng kiến của Ban Tổ chức, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng sau khóa tập huấn các học viên sẽ thu nhận được những kỹ năng, kiến thức bổ ích về nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng để áp dụng hiệu quả vào công việc, đáp ứng yêu cầu phát triển của ĐHQGHN.

>> VĨNH MINH

Giáo dục Hậu hiện đại và Quản trị Nguồn nhân lực trong các trường đại học Hoa Kỳ là chủ đề của hội thảo được ĐHQGHN tổ chức ngày 19/5/2009. GS. Strickland, Trưởng

Khoa Sau đại học Bang Illinois, Hoa Kỳ đã đề cập đến chiều hướng ngày càng tăng việc sử dụng các giáo viên thỉnh giảng trong các đại học Hoa Kỳ; chủ nghĩa hậu hiện đại và lý giải nó như là căn nguyên sâu xa của việc thay đổi cách sử dụng cán bộ nói trên trong các trường đại học ở quốc gia này. Ngoài ra tại hội thảo, cùng với GS.Strickland, TS. Ngô Tự Lập và các đại biểu đã cùng thảo luận về những vấn đề xung quanh thực trạng, thách thức của giáo dục đại học nói chung, quản trị nguồn nhân lực giáo dục đại học nói riêng tại Việt Nam, Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới.

>> P.H

Hội nghị tổng kết khóa 1 chương



trình đào tạo thí điểm thạc sĩ đồ lường và đánh giá trong giáo dục của Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo & Nghiên cứu phát triển giáo dục đã diễn ra ngày 7/5/2009. Học viên tham gia khóa học phải tích lũy đầy đủ 100 đơn vị học trình (tương đương với 57 tín chỉ) bao gồm 20 đơn vị học trình (khoảng 11 tín chỉ) thuộc khối kiến thức chung bắt buộc, 55 đơn vị học trình (khoảng 34 tín chỉ) thuộc khối kiến thức cơ sở chuyên ngành và 25 đơn vị học trình (12 tín chỉ) luận văn. Sau hơn 4 năm thực hiện, đến nay Trung tâm đã tuyển sinh được 4 khóa đầu tiên với tổng số 72 học viên, 14 học viên khóa 1 (2005 - 2008) đã hoàn thành chương trình học trong đó có 8 người đã bảo vệ thành công luận văn.

>> NGUYỄN TRƯỜNG

Kinh tế Việt Nam 2008 suy giảm - vì sao? - Đó là câu hỏi được đặt ra và trở thành chủ đề thảo luận chính tại hội thảo “Kinh tế Việt Nam 2008 - suy giảm và thách thức đổi mới” do Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức ngày 8/5/2009. Báo cáo nghiên cứu



“Kinh tế Việt Nam 2008: Suy giảm và thách thức đổi mới” do TS. Nguyễn Đức Thành - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (CEPR) Trường ĐH Kinh tế cùng cộng sự thực hiện với 8 chương, 2 phụ lục đã tập trung vào các vấn đề lớn như: Khủng hoảng tài chính và kinh tế thế giới năm 2008; Tổng quan kinh tế vĩ mô Việt Nam 2008; Quản lý tổng cầu trong môi trường bất ổn vĩ mô; Chính sách thương mại quốc tế trong bối cảnh suy thoái toàn cầu... Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng đi đến nhận định: Suy giảm và bất ổn của nền kinh tế Việt Nam năm 2008 xuất phát từ sự bất cập trong chính sách quản lý vĩ mô cũng như những yếu kém về mặt cơ cấu của nền kinh tế, khủng hoảng tài chính và kinh tế thế giới đóng vai trò đẩy sâu thêm quá trình này và để khắc phục những "lỗ hổng" của nền kinh tế đất nước trong năm 2009, các đại biểu đã bàn bạc và thống nhất đưa ra 4 khuyến nghị cơ bản về chính sách, đó là: Bình ổn vĩ mô; Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp; Theo dõi và định hướng dòng vốn nước ngoài và Giám sát thị trường tài chính...

>> MINH TRƯỜNG



Hợp tác nghiên cứu và đào tạo về thiết kế chip đã được trao đổi tại buổi làm việc giữa Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN với Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về thiết kế vi mạch (ICDREC, ĐHQG TP.HCM), các hãng sản xuất vi mạch SYNOPSIS

và AMCC vào ngày 6/5/2009. Tại buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Phó giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh, việc thực hiện triển khai hợp tác này thể hiện sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa ĐHQGHN và ĐHQG TP.HCM, trong đó, hướng tới có chung những sản phẩm nghiên cứu tiêu biểu với khả năng ứng dụng cao. Trong buổi làm việc, các bên nhấn mạnh phải coi trọng đến việc đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu và triển khai phục vụ cho việc phát triển ngành công nghiệp vi điện tử, vốn đang là những lĩnh vực mũi nhọn trọng điểm trong việc phát triển nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Nhật, Hàn Quốc, Pháp, Đức... và đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam vừa có tên trong bản đồ công nghiệp điện tử thế giới kể từ năm 2008 (theo EETimes).

>> ĐỨC PHƯỜNG



Gần 99% học sinh khối 12 đạt xuất sắc và giỏi là con số được đưa ra tại lễ bế giảng năm học 2008-2009 của Hệ THPT chuyên Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN tổ chức sáng 19/5/2009. Năm học 2008-2009, Hệ THPT chuyên Trường ĐHKHTN có 450 học sinh khối 12, trong đó tỉ lệ các học sinh đạt học lực xuất sắc và giỏi của Khối chuyên Toán - Tin là 99%, Khối chuyên Vật Lý là 100%, Khối chuyên Hóa học là 92%, Khối chuyên Sinh học là 99%. Bên cạnh đó, học sinh của hệ cũng đạt được nhiều giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Thay mặt cho lãnh đạo ĐHQGHN, GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Phó giám đốc đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà học sinh của hệ đạt được trong năm học vừa qua. Phó giám đốc đã trao Bằng khen cho 5 học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi

quốc gia và Olympic quốc tế. Trong khuôn khổ của lễ bế giảng, lãnh đạo Trường ĐHKHTN cũng khen thưởng cho 22 học sinh khối 12 có thành tích xuất sắc toàn khóa học 2006 - 2009, 23 học sinh có điểm cao nhất trong năm học 2008-2009, 37 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 10 học sinh khắc phục khó khăn vươn lên học tốt, 20 học sinh là cán bộ Đoàn cán bộ lớp tích cực...

>> TRƯỜNG NM



Hội nghị khoa học lần thứ 29 Trường ĐH Ngoại ngữ đã diễn ra ngày 7/5/2009. Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học - công nghệ năm học 2008-2009 của Trường ĐH Ngoại ngữ đã chỉ rõ, trong năm học qua, cán bộ Nhà trường đã thực hiện thành công 15 đề tài cấp trường, 20 đề tài cấp ĐHQGHN mã số QN do trường quản lý, 5 đề tài đặc biệt và 2 đề tài trọng điểm cấp ĐHQG. Trong năm học 2009-2010, hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường sẽ được ưu tiên theo 3 khu vực gồm: Nghiên cứu về tổ chức, học liệu phục vụ liên kết đào tạo hai ngành, hai bằng giữa Trường ĐH Ngoại ngữ với các đơn vị đào tạo khác trong ĐHQGHN; Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin vào dạy - học ngoại ngữ; Ưu tiên nghiên cứu từng bước xây dựng ngành Hoa Kỳ học.

>> LẬP MINH



423 học viên cao học khóa 2006 - 2008, Trường ĐHKHTN đã được

nhận bằng thạc sĩ khoa học tại buổi lễ diễn ra ngày 8/5/2009. Trong số này có 65 ThS. ngành Toán học, 3 ThS. ngành Cơ học, 55 ThS. ngành Vật lý, 94 ThS. ngành Hóa học, 73 ThS. ngành Sinh học, 21 thạc sĩ ngành Địa chính, 28 ThS. ngành Địa lý, 3 ThS. ngành Thiên văn học, 6 ThS. Ngành Địa chất, 6 ThS. ngành Khí tượng học, 3 ThS ngành Hải Dương học, 55 ThS. ngành Môi trường, 11 ThS. ngành khoa học Đất.

>> NGỌC DIỆP

Lễ trao bằng thạc sĩ chất lượng cao ngành "Thông tin, Hệ thống, và Công nghệ" trong khuôn khổ Dự án Trung tâm Đại học Pháp tại Việt Nam (PUF) đã được Trường ĐH Công nghệ tổ chức ngày 15/5/2009. Các giáo sư của Pháp và Việt Nam đã trao bằng cho 7 học viên, trong đó 2 học viên nhận bằng hoàn thành M1, 5 học viên nhận bằng hoàn thành M2 tại Việt Nam. Đây là chương



trình đào tạo thạc sĩ chất lượng cao được triển khai trên cơ sở liên kết giữa Trường ĐH Công nghệ và ĐH Paris Sud 11- một trường đại học hàng đầu tại Pháp.

>> N.DIỆP

Thoả thuận ba bên về thành lập Trung tâm tiếng Hàn và Hàn Quốc học đặt tại Trường ĐHKHXH&NV đã được GS.TS Nguyễn Văn Khánh - Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV, TS. Hyung-chong Lee - Hiệu trưởng Đại học Sangmyung (Hàn Quốc) và TS. Yong-hwan Lê - Giám đốc điều hành Công ty Koreanlang (Hàn Quốc) ký kết ngày 8/5/2009. Trung tâm được thành lập nhằm đáp ứng các khoá học về ngôn ngữ, văn hoá Hàn Quốc và các khoá học liên quan khác cho người Việt Nam.

>> THANH HÀ



Buổi trình diễn giới thiệu dự án TANGO thử nghiệm thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm xây dựng bản đồ tổn thương vùng lũ trong đã diễn ra chiều ngày 9/5. Thông qua các hoạt động thực địa trong hai kịch bản giả định xảy ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhóm dự án TANGO tiến hành lập bản đồ vùng tổn thương, nhóm khoanh vùng thiên tai, xác định số người bị ảnh hưởng và tìm ra khu vực sơ tán dần tới nơi an toàn, theo dõi diễn biến tình hình sạt lở bờ biển... Các kịch bản sẽ hoạt động tuân thủ các luật lệ, quy định của Liên Hiệp Quốc, các quốc gia và khu vực, dưới sự phối hợp hoạt động của ĐHQGHN, chính quyền địa phương, Ủy ban quốc gia Tìm kiếm và Cứu nạn. Dự án GMES (Hệ thống giám sát toàn cầu về Môi trường và An ninh) tại tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung vào việc chuẩn bị cho các hoạt động giảm thiểu các ảnh hưởng lũ lụt ở Đông Nam Á.

>> ĐỨC PHƯỜNG



Lễ ký kết văn bản hợp tác giữa Trường ĐHKHXH&NV và Trường ĐH Khoa học Ứng dụng và Kỹ thuật thuộc ĐH SanJose (SJSU) (Hoa Kỳ) đã diễn ra ngày 8/5/2009. Theo đó, hai bên sẽ thiết lập các hoạt động trao đổi học thuật, cùng tham gia xây dựng và triển khai các chương trình, dự án đào tạo và nghiên cứu về các lĩnh vực chung, trao đổi sinh viên và các chuyên gia

ngiên cứu, trao đổi thông tin và tài liệu khoa học. Tại lễ ký văn bản hợp tác, GS.TS Nguyễn Văn Khánh - Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV khẳng định rằng ngoài CTXH, với tiềm năng về nhân lực và trong phạm vi những ngành nghề đào tạo tiện có, hai bên có thể tiếp tục triển khai hợp tác trong nhiều chuyên ngành khác như Y tế, Sức khỏe cộng đồng, Lão khoa...

>> VĂN THẮNG



Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Quốc tế, ĐHQGHN và các trường đại học của Liên bang Nga diễn ra ngày 8/5/2009 có sự tham dự của TS. Phạm Quang Hưng - Phó giám đốc ĐHQGHN, GS.TSKH Nguyễn Trọng Do - Chủ nhiệm Khoa Quốc tế cùng đại diện các trường đại học liên bang Nga. Phát biểu tại buổi lễ, TS. Phạm Quang Hưng khẳng định rằng, ĐHQGHN mong muốn có các hợp tác chặt chẽ hơn nữa không chỉ với các trường đại học của Liên bang Nga trong đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học, mà còn hợp tác về nghiên cứu khoa học với các viện nghiên cứu của Liên bang Nga. Đại diện các trường đại học Nga cho biết, mục đích của chuyến thăm và làm việc lần này là nhằm đẩy mạnh sự hợp tác giữa các trường đại học Nga và Khoa Quốc tế lên một tầm cao mới bằng việc thành lập một Trung tâm Việt - Nga.

>> PHƯƠNG NĐ

Tri ân những người trung kiên, bất khuất, đó là chủ đề của chương trình gặp gỡ, giao lưu với 70 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở nhà tù Phú Quốc diễn ra tại Trường ĐHKHXH&NV ngày 9/5/2009. Đến với buổi giao lưu, thông qua những



đoạn hồi ức, những câu chuyện, các bạn sinh viên đã hiểu thêm được phần nào về cuộc đấu tranh sinh tử của thế hệ những chiến sĩ cách mạng trong nhà tù khét tiếng là "địa ngục trần gian" của chế độ Mỹ - Ngụy... Cũng trong dịp này, từ ngày 7 - 9/5/2009, Hội Cựu chiến binh Trường ĐHKHXH&NV đã phối hợp cùng Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tổ chức triển lãm các hình ảnh, hiện vật, tư liệu về các chiến sĩ cách mạng bị Mỹ ngụy giam giữ tại nhà tù Phú Quốc. Triển lãm đã đem đến những hình ảnh và bằng chứng chân thực nhất về tội ác chiến tranh của giặc Mỹ, tinh thần đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cộng sản trong những năm tháng bị hùng của dân tộc.

>> VĂN TRƯƠNG



Hùng biện tiếng Thái, nhíp cầu nối gần hai dân tộc đó là ý nghĩa thực tiễn của cuộc thi "Hùng biện tiếng Thái Lan" lần thứ nhất do Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam phối hợp với Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 23/4 đến 21/6/2009. Các thí sinh tham dự cuộc thi sẽ phải trải qua 2 vòng gồm thi viết và thi thuyết trình. Với chủ đề vòng thi viết là "Quan điểm và ý kiến đóng góp của bạn về việc phát triển mối quan hệ giữa nhân dân hai nước Thái Lan - Việt Nam nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau". Ban Tổ chức sẽ nhận bài của thí sinh trong cả nước từ ngày

23/4 - 20/5/2009 qua đường bưu điện. 20 thí sinh có điểm bài viết cao nhất sẽ được Ban Giám khảo chọn vào thi thuyết trình. Tại vòng chung kết dự kiến diễn ra ngày 21/6/2009 tại Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN sẽ có 1 giải nhất trị giá 1.500 USD, 1 giải nhì và 10 giải khuyến khích được trao cho các thí sinh.

>> MINH TRƯỜNG



Cuộc thi "Nhà quản lý và sở hữu trí tuệ" do Trường ĐHKHXH&NV phối hợp với Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức do Tập đoàn Thiên Ân tài trợ đã diễn ra ngày 25/4/2009. Có 4 đội tham gia cuộc thi, gồm CLB Nhà quản lý - Trường ĐHKHXH&NV, CLB Nhà quản lý - Trường ĐH Kinh tế quốc dân, CLB Nhà quản lý - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, CLB Nhà quản trị tương lai - Trường ĐH Thương mại. Cuộc thi diễn ra với các phần gồm: Kiến thức chung về sở hữu trí tuệ; Tìm hiểu doanh nghiệp; Xử lý tình huống. Kết quả chung cuộc, giải nhất đã thuộc về đội CLB Nhà quản trị tương lai - Trường ĐH Thương mại, đội CLB Nhà quản lý - Trường ĐHKHXH&NV giành giải nhì.

>> THANH HÀ



Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ VIII (năm học 2008-2009) Trường ĐH Giáo dục đã diễn ra ngày

28/4/2009 với chủ đề "Sinh viên sư phạm ĐHQGHN với nghề dạy học". Năm học 2008-2009, phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên của Nhà trường đã thu hút gần 200 sinh viên tham gia với 63 đề tài nghiên cứu tập trung vào 2 mảng nội dung lớn là: Các vấn đề về phương pháp, công nghệ dạy học và Các vấn đề tâm lý - giáo dục. Tại hội nghị, 10 báo cáo khoa học tiêu biểu nhất của các tập thể và cá nhân đã được trình bày trước hội đồng. Kết quả, đề tài mang tên "Phát triển năng lực tư duy cho học sinh lớp 10 trong dạy học giải lớp bài toán ứng dụng và mở rộng của định lý Viète" của 2 sinh viên Nguyễn Việt Hùng, Phạm Thị Thảo, lớp QH 2005S - Toán học đã giành giải nhất. Bên cạnh đó, Hội đồng Ban giám khảo còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các cá nhân và tập thể tác giả.

>> VĨNH PHÚC



Đêm "Cầu vồng âm nhạc" khởi động hè tình nguyện 2009 do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Công ty Truyền thông Trảng An phối hợp tổ chức đã diễn ra tối 26/04/2009. Đêm hội là nơi biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, chia sẻ những cảm xúc, kinh nghiệm khi tham gia công tác tình nguyện, phong trào thanh niên giữa các bạn sinh viên và các hoa hậu, ca sĩ như: Hoa hậu Quốc tế Cao Thùy Dương; Hoa hậu Thân thiện hoàn vũ Dương Thùy Linh; ca sĩ Minh Quân, Duy Khoa, Hoàng Yến, Ngọc Minh, Thu Trang, Missteen Mai Chi; nhóm nhảy M4U, Big Toe... cùng nhiều tiết mục ca múa nhạc do sinh viên Trường ĐHKHTN biểu diễn.

>> THANH NHÀN

Hội chợ việc làm sinh viên Trường ĐH Công nghệ năm 2009 đã diễn ra ngày 25/4/2009 với sự tham gia của 15 doanh nghiệp. Đây là hoạt động thường niên với mục đích đẩy mạnh mối liên kết đại học - doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc với nhà tuyển dụng, cũng như tăng cơ hội để sinh viên thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp này. Thông qua hội chợ, sinh viên sẽ có được bức tranh rõ ràng hơn về cơ hội việc làm khi ra trường.

>> ĐỨC PHƯƠNG



6 đại biểu của ĐHQGHN đã tham dự diễn đàn văn hoá thanh niên ASEAN lần thứ 7 được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 10 - 15/5/2009. Diễn đàn là một hoạt động giao lưu văn hóa thường niên giữa các đại học tham gia ASEAN University Network (AUN). Trong 5 ngày chính thức của diễn đàn, 12 đoàn đại biểu của các đại học đến từ 6 nước trong khu vực ASEAN đã có những hoạt động giao lưu văn hóa bổ ích cũng như tìm hiểu về những nét văn hóa đặc sắc của Thái Lan.

>> THÀNH NAM

Lễ trao bằng cho 31 nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình học tập, nghiên cứu và bảo vệ thành công luận án trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp nhà nước đã được ĐHQGHN tổ chức ngày 29/5/2009. 31 tân tiến sĩ được nhận bằng đợt này phân theo các đơn vị đào tạo bao gồm: Trường ĐH Giáo dục: 1; Trường ĐH Ngoại ngữ: 3; Khoa Luật: 5; Trường ĐHKHTN: 11 và Trường ĐHKHXH&NV: 11.

>> PHÚC LẬP

Nằm trong chương trình tăng cường năng lực để giảm nhẹ và thích ứng với địa tai biến, khóa học "Các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu địa tai biến" đã diễn ra từ 27 - 29/5/2009 do ĐHQGHN phối hợp với Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam và Viện nghiên cứu Địa kỹ thuật Na Uy đồng tổ chức, nhằm hướng tới mục đích bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ thuật thực hành cho các chuyên gia Việt Nam. Với sự tham gia giảng dạy của các nhà khoa học hàng đầu đến từ Viện Nghiên cứu địa kỹ thuật Na Uy, UB Nghiên cứu Tài nguyên nước và Năng lượng Na Uy cùng với các chuyên gia Việt Nam, khóa học đã thu hút hơn 40 chuyên gia từ các cơ quan nghiên cứu khác nhau ở Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh, khóa học là cơ hội tốt cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lý cùng làm việc và thảo luận những vấn đề liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu. Đây cũng là một hoạt động khởi đầu cho sự hợp tác nghiên cứu hiệu quả giữa Việt Nam và Na Uy trong những vấn đề mang tính toàn cầu. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được trao chứng chỉ.

>> Đ.P

Ngày 26/5/2009, ĐHQGHN đã tổ chức lễ trao học bổng Yamada cho 100 sinh viên, học viên có thành tích học tập cao và đạo đức tốt. Mỗi suất học bổng trị giá tương đương 200 USD. Trong số này có 23 sinh viên của Trường ĐHKHTN, 20 sinh viên của Trường ĐHKHXH&NV, 20 sinh viên của Trường ĐH Ngoại ngữ, 12 của Trường ĐH Công nghệ, 11 của Trường ĐH Kinh tế, 4 sinh viên của trường ĐH Giáo dục, 8 sinh viên của Khoa Luật và 2 học viên của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. Kể từ năm 1997 đến nay đã có hơn 500 sinh viên của ĐHQGHN được nhận học bổng của Quý Yamada với tổng số tiền lên đến tương đương hơn 100.000 USD.

>> N.D



Ngày 28/5/2009, lễ công bố quyết định thành lập và tổng kết năm học 2008-2009 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã được tổ chức. Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN được thành lập theo Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội. Theo quyết định, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ là cơ sở giáo dục đào tạo công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường THPT của thành phố Hà Nội. Trường THPT chuyên Ngoại ngữ được tổ chức, hoạt động theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo đối với trường THPT và trường THPT chuyên. Nhà trường chịu sự quản lý trực tiếp về công tác tổ chức, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tài chính của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Trường chịu sự quản lý của Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố Hà Nội về các mặt hoạt động trên địa bàn, về thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, tổ chức thi tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp.

>> VĨNH MINH

Ngày 25/5/2009, ĐHQGHN và Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác. Theo đó, kể từ năm 2009, ĐHQGHN và Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiến hành hợp tác toàn diện trên 3 lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu khoa học và sử dụng nguồn nhân lực. Sinh viên, học viên sau đại học tốt nghiệp của ĐHQGHN có trình độ chuyên môn phù hợp, được Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam ưu tiên giới thiệu vào làm việc tại các doanh nghiệp hội viên. Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam

thông qua các doanh nghiệp hội viên đầu tư nguồn nhân lực vào sinh viên, học viên sau đại học đang học tại ĐHQGHN...

>> P.V

Ngày 26/5/2009, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên ĐHQGHN đã tổ chức lễ trao thưởng cho 40 tập thể phòng và 40 cá nhân học sinh, sinh viên nội trú có nhiều thành tích trong học tập và xây dựng 2 KTX. Năm học 2009 - 2010, Trung tâm sẽ liên kết với các đối tác ở trong và ngoài ĐHQGHN triển khai các khóa đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên theo cả 2 hình thức là đào tạo trực tuyến qua mạng và đào tạo trực tiếp với các chương trình tiên tiến nhất...

>> QUAN VÂN



Hội diễn văn nghệ "Lời ca dâng Bác" do Công đoàn ĐHQGHN tổ chức ngày 22/5/2009 nhân dịp kỷ niệm 119 năm ngày sinh Hồ Chí tịch và hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 18 công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ĐHQGHN với trên 50 tiết mục ca múa nhạc đã tham dự hội diễn. Hầu hết các tiết mục của các công đoàn cơ sở đều tập trung vào nội hình tượng Bác Hồ với những phẩm chất cao quý, đồng thời thể hiện tình yêu thương, kính trọng Người của các thế hệ người dân Việt Nam... Các tiết mục dự thi đều được dàn dựng công phu, trình bày với tất cả những tình cảm sâu lắng nhất của những công đoàn viên đã có sức lay động mạnh mẽ, tạo nên động lực cho các phong trào thi đua của Công đoàn ĐHQGHN trong việc

thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo lời Bác". Ban Giám khảo hội diễn gồm nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ có uy tín: nhạc sĩ Thuận Yến, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, nhạc sĩ Minh Quang, nghệ sĩ Hà Thủy và nhạc sĩ Xuân Phương. Kết thúc hội diễn, Ban Tổ chức đã trao các giải toàn đoàn và tiết mục cho các tập thể và cá nhân.

>> VĂN TRƯƠNG



Sáng 10/6/2009, ĐHQGHN đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Tập đoàn văn phòng phẩm Thiên Long và báo Thanh niên tổ chức ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2009. Dự kiến có khoảng 40 nghìn thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia Tiếp sức mùa thi, với các hoạt động hướng về thí sinh và người nhà thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng: giới thiệu nhà trọ miễn phí, giá rẻ, nơi ăn uống hợp vệ sinh; hướng dẫn, hỗ trợ đi lại, làm thủ tục thi; tư vấn tâm lý và truyền đạt những kinh nghiệm học tập trong mùa thi... Cùng với sinh viên Thủ đô, 350 sinh viên ĐHQGHN tham gia chương trình này sẽ hoạt động trên địa bàn Hà Nội với nhiều hoạt động cụ thể.

Năm 2009, Ban Tổ chức chương trình tiếp tục dành 50 suất học bổng Thiên Long, mỗi suất trị giá một triệu đồng, tặng 50 bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt kết quả thi tốt; đồng thời hỗ trợ xây dựng ba phòng bán trú dân nuôi trị giá 150 triệu đồng.

>> P.V

TRANG TIN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

SƠ KẾT 2 NĂM CUỘC VẬN ĐỘNG: “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Ngày 14/5/2009, Đảng bộ ĐHQG TP.HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua hai năm triển khai cuộc vận động, các cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể của ĐHQG TP.HCM đã sáng tạo nhiều hình thức sinh hoạt chính trị đa dạng, phong phú trong việc học tập các chuyên đề, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức hội thảo, Hội thi tìm hiểu về Bác trong Đảng viên trẻ và sinh viên, chiếu phim tư liệu, tổ chức triển lãm hình ảnh về Bác, tổ chức các cuộc thi: “Học tập và làm theo lời Bác - Sáng mãi tên người”, Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Ánh sáng thời đại”... đã góp phần tạo nên những chuyển biến cơ bản về nhận thức tư tưởng và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên và sinh viên. Phát huy những kết quả đạt được sau hai năm thực hiện cuộc vận động, trong giai đoạn 2 của cuộc vận động, ĐHQG TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Ban chỉ đạo cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến mạnh về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn bộ đảng viên, cán bộ, viên chức, sinh viên, học sinh. Nhân dịp này,

Đảng ủy ĐHQG TP.HCM đã biểu dương, khen thưởng 4 đảng bộ, chi bộ cơ sở, 9 tập thể trực thuộc cơ sở và 25 cá nhân có thành tích tiêu biểu qua 2 năm thực hiện cuộc vận động.

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TOÀ NHÀ F KHU CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Buổi lễ diễn ra ngày 18/5/2009. Nhà F là công trình được thiết kế và thi công để hoàn thiện dự án giai đoạn I khu I theo chủ trương của ĐHQG TP.HCM. Là một toà nhà đa năng, được thiết kế và thi công 2 giai đoạn theo quy hoạch 1/500 có tổng diện tích sàn xây dựng là 8600 m2 với kết cấu móng cột, bê tông cốt thép, ứng dụng công nghệ mới sàn bê tông cốt thép ứng lực trước để đảm bảo tính đa năng của toà nhà có không gian mở, khẩu độ lớn đáp ứng nhu cầu kỹ thuật cao trong quá trình hợp tác sử dụng. Công trình này là sự khởi đầu của hợp tác đầu tư khai thác sử dụng hạ tầng phục vụ cho việc hợp tác phát triển KHCN - Chuyển giao công nghệ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn xã hội hoá. Khu CNPM là một tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ trực thuộc ĐHQG TP.HCM, là cầu nối giữa công nghiệp và đại học, tạo ra những sản phẩm KHCN chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu xã hội và an ninh quốc phòng.

KHAI MẠC HỘI THAO SINH VIÊN LẦN THỨ VII - 2009

Sáng 18/5/2009, Lễ khai mạc hội thao sinh viên ĐHQG TP.HCM lần thứ VII - năm 2009 đã diễn ra. Hội thao sinh viên lần thứ VII sẽ diễn ra từ ngày 18/5 đến ngày 29/5/2009, là hoạt động phong trào của sinh viên ĐHQG TP.HCM chào mừng

kỷ niệm 119 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thao Sinh viên năm nay quy tụ sự tham gia của 474 vận động viên - sinh viên đến từ 5 trường đại học thành viên, Khoa Kinh tế và Trung tâm Đào tạo Quốc tế trực thuộc, tham gia thi đấu 6 môn, gồm: bóng đá nam, bóng đá mini nữ; bóng chuyền nam, nữ; bóng bàn nam, nữ; cầu lông nam, nữ; cờ vua nam, nữ; cờ tướng nam, nữ. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận thi đấu bóng chuyền nam, nữ và bóng đá nữ.

CHƯƠNG TRÌNH “HOÀN THIỆN KỸ NĂNG MỀM” CHO SINH VIÊN

Ngày 16/5/2009, ĐHQG TP.HCM đã bế mạc chương trình “Hoàn thiện kỹ năng mềm” cho sinh viên. Chương trình diễn ra từ tháng 4 và thu hút gần 2.000 sinh viên tham gia. Chương trình đã mang đến cho sinh viên các kỹ năng sống, kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp với nhiều chuyên đề như: giao tiếp trong kinh doanh, viết công văn, làm thế nào để phỏng vấn hiệu quả, xây dựng thương hiệu bản thân và thiết lập các mối quan hệ xã hội, lắng nghe và giải quyết mâu thuẫn, quản lý thời gian và tổ chức công việc khoa học, văn hóa ứng xử trong công ty... Chương trình tạo cơ hội để sinh viên nhận biết và khả năng khám phá các kỹ năng, tham gia sân chơi học thuật bổ ích để phát triển kiến thức. Chương trình còn gắn kết đào tạo và yêu cầu thực tiễn, hỗ trợ tốt cho sinh viên về nghề nghiệp tương lai.

>> VĂN MINH (tổng hợp)